

7. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đối với gia đình thương binh liệt sỹ, người có công và các đối tượng trợ cấp xã hội. Đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo từ thiện, cứu trợ xã hội, quan tâm hộ nghèo. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác xoá đói giảm nghèo theo Nghị quyết 05 của Tỉnh uỷ. Huy động mọi nguồn lực, nhiều giải pháp, chính sách để giảm tỷ lệ hộ nghèo, có giải pháp phù hợp để người nghèo tự vươn lên. Thực hiện tốt công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các đối tượng, quan tâm giải quyết tốt chế độ chính sách cho người lao động.

8. Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương khoá 8(Khoá IX) về “ Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Củng cố huấn luyện và nắm chắc DQTV, DBĐV, sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra. Quan tâm xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch phòng thủ cơ bản của một số phòng, ban Thị xã.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân. Quan tâm công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hoá tư tưởng, bảo vệ tài sản, tấn công truy quét các loại tội phạm về trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, ngăn chặn các loại tội phạm, hạn chế tai nạn giao thông. Tổ chức tổng kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Tập trung giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

9. Nâng cao hiệu lực điều hành của UBND Thị xã. Duy trì chế độ sinh hoạt, chế độ giao ban hội ý theo luật định. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách. Cần chủ động xây dựng kế hoạch, có sự phân công rõ nhiệm vụ. Chỉ đạo triển khai xây dựng bổ sung Quy chế làm việc của UBND Thị xã, các xã, phường theo Quy chế mẫu của Chính phủ ban hành. Tăng cường sự phối hợp của các cấp, các ngành. Tập trung kiện toàn bộ máy các phòng, ban chuyên môn, cải tiến lề lối làm việc của các cấp, các ngành trong Thị xã.

10. Phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong quần chúng nhân dân, tạo không khí thi đua sôi nổi trong mọi lĩnh vực nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2006.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

UBND Thị xã căn cứ Nghị quyết này chủ động chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2006.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Đại biểu HĐND Thị xã giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên của MTTQ Thị xã Lai Châu tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết này.